

KẾ HOẠCH

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/ĐUK, ngày 04/4/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa và các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”, chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” do Đảng ủy Khối ban hành năm 2022, Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định số 591- QĐ/ĐUTĐ ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam) nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Hội nghị lần thứ năm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII các quy định, kết luận của Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đơn vị, căn cứ kế hoạch này triển khai nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023, gắn kết chặt chẽ với thực hiện: các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; phát triển doanh nghiệp, đơn vị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh xây dựng Đảng theo tinh thần Hội nghị lần thứ năm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các quy định, kết luận của Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng

bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam; nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung vào những hành động, việc làm cụ thể đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức.

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương lan tỏa những điển hình trong cán bộ, đảng viên và người lao động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Chỉ thị 05-CT/TW và Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên và tổ chức đảng hằng năm.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung, tài liệu

1.1 Nội dung

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, học tập Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” do Đảng ủy Khối ban hành năm 2022 (*Toàn văn chuyên đề đã đính kèm trong Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2022 đăng tải trên webiste: Vinatex.com.vn*) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình của tổ chức đảng ở doanh nghiệp, đơn vị.

Trong nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, các cấp ủy đảng bám sát chủ đề: “*Tập trung xây dựng Đảng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ*” và thực hiện bổ sung 07 nội dung, nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, phong cách tác phong lễ lối công tác để quần chúng, người lao động noi theo, phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì doanh nghiệp, đơn vị; có phong cách lãnh đạo dân chủ, khoa học, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo

tinh thần Bác dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

(2) Tăng cường công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên nhất là về chính trị, tư tưởng, về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên Internet, mạng xã hội; tăng cường quản lý đảng viên ở nước ngoài và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động... kịp thời chấn chỉnh đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên không thực hiện đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng; đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước; đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).

(3) Tiếp tục cải tiến phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn liền với tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác cán bộ. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách hiệu quả, bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ; không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Khuyến khích văn hóa từ chức và giáo dục để “từ chức” trở thành nét văn hóa phổ biến trong cán bộ, đảng viên.

(4) Các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và người lao động trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với ngăn chặn đẩy lùi phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống (sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, quan liêu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của người lao động ...). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng văn hóa liêm chính, ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, quy định của doanh nghiệp, đơn vị. Chỉ đạo kiểm tra, thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá chất lượng, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên.

(5) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về văn hóa của doanh nghiệp, đơn vị. Với 6 trụ cột chính xây dựng văn hóa gắn với điều kiện sản xuất kinh doanh: hiểu việc mình làm, giỏi việc mình làm, yêu việc mình làm, tự hào vì thành quả tập thể, không đỏi lỗi và học tập, cải tiến liên tục. Bên cạnh các

trụ cột văn hóa của Tập đoàn, mỗi đơn vị thành viên bổ sung các khía cạnh văn hóa của riêng doanh nghiệp mình. Công ty Mẹ Tập đoàn xây dựng thêm 2 khía cạnh là đổi mới sáng tạo và chấp nhận rủi ro có cân nhắc.

Kịp thời bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người dũng cảm tố cáo, tố giác tham nhũng tiêu cực đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng, tiêu cực gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, bôi nhọ, hạ bệ người khác.

(6) Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ đảng viên đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Hiến pháp, pháp luật, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cụ thể hoá kịp thời, đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng, quy định của pháp luật vào các quy chế, quy định nội bộ của doanh nghiệp; tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, nhất là các nội dung liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp gắn với việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cấp uỷ, tổ chức đảng hằng năm.

(7) Từ nhận thức phải chuyển biến thành hành động, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, doanh nghiệp, đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ đảng viên và người lao động; làm cho mỗi cán bộ Đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác về đạo đức cách mạng, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, lời nói và việc làm. Qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, khát vọng xây dựng doanh nghiệp, cơ quan đơn vị phát triển góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

1.2 Tài liệu

- Tài liệu học tập:

+ Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị toàn khóa: “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021).

+ Chuyên đề của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ*”.

- Tài liệu tham khảo:

+ Cuốn sách *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam* (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành tháng 11 năm 2021; Link bản sách điện tử: <https://thuvienconso.vn/ViewBook.aspx?eid=617>).

+ Cuốn sách “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (*Toàn văn Cuốn sách đã đính kèm trong Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 3/2023 đăng tải trên webiste: Vinatex.com.vn*).

+ Sách kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức “*Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” (*Đảng ủy Tập đoàn sẽ có văn bản triển khai riêng sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và đăng tải trên webiste: vinatex.com.vn*).

+ Các tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp trên phần mềm ứng dụng phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật, kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet của Ban Tuyên giáo Trung ương; sách do Ban Tuyên xuất bản phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” năm 2023 (*Đảng ủy Tập đoàn sẽ có văn bản triển khai riêng sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và đăng tải trên webiste: vinatex.com.vn*).

Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam căn cứ Kế hoạch “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” năm 2023 triển khai thực hiện, xây dựng tài liệu dùng trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt đoàn thể của doanh nghiệp, đơn vị; biên soạn tài liệu để tuyên truyền bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong doanh nghiệp, đơn vị.

2. Hình thức, thời gian thực hiện

2.1. Đảng ủy Tập đoàn

- Xây dựng kế hoạch “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” năm 2023.

- Tiếp tục đưa nội dung chuyên đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ*” của Đảng ủy Khối và bổ sung 07 nội dung, nhiệm vụ (điểm 1.1 mục 1, phần II) vào Tài liệu sinh hoạt chi bộ đăng tải trên website: vinatex.com.vn (*mục Nghị quyết/Quyết định*).

- Chỉ đạo Ban Truyền thông tiếp tục duy trì tuyên truyền các tấm gương lao động, sáng tạo trong các doanh nghiệp, đơn vị trên website và Đặc san Dệt May & Thời trang Việt Nam.

- Phát huy tinh thần gương mẫu, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các bí thư cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam nghiêm túc thực hiện “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” năm 2023. Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị nơi sinh hoạt.

2.2. Các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc

- Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” năm 2023 sát với nhiệm vụ của doanh nghiệp, đơn vị.

- Đưa nội dung chuyên đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ*” của Đảng ủy Khối (*Toàn văn chuyên đề đã đính kèm trong Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2022 đăng tải trên website: Vinatex.com.vn*) và bổ sung 07 nội dung, nhiệm vụ (như nêu tại điểm 1.1 mục 1, phần II) vào sinh hoạt thường kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong quý II, quý III và quý IV năm 2023 tại chi bộ (bảo đảm có ít nhất 01 kỳ sinh hoạt chuyên đề) gắn với việc thực hiện: các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; phát triển doanh nghiệp, đơn vị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh xây dựng Đảng theo tinh thần Hội nghị lần thứ năm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các quy định, kết luận của Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại doanh nghiệp, đơn vị mình.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đơn vị khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần nghiên cứu, rà soát, đánh giá, thảo luận, liên hệ việc thực hiện các nội dung yêu cầu trong chuyên đề và các nội dung theo yêu cầu trong Kế hoạch này tại đơn vị mình đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể thiết thực, phù hợp với thực tiễn cụ thể của từng doanh nghiệp nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đơn vị đưa nội dung thực hiện “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” năm 2023 của vào nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa; kết quả thực hiện là một nội dung, tiêu chí trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Đảng bộ Tập đoàn gương mẫu trong “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” năm 2023, làm gương cho cán bộ, đảng viên, người lao động noi theo. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với ban thường vụ cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan và chi bộ nơi sinh hoạt.

- Mỗi cán bộ, đảng viên cụ thể hóa việc thực hiện “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” năm 2023 gắn với nhiệm vụ của bản thân, đơn vị; kết quả thực hiện là một nội dung, tiêu chí trong đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

3. Tổ chức tuyên truyền

- Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đối với đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Tập đoàn về nội dung cốt lõi của Chuyên đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” năm 2023 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền về gương “*người tốt, việc tốt*”; tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là của người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các doanh nghiệp, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội; có thể thông qua giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự,...

- Đặc san Dệt May & Thời trang Việt Nam và các phương tiện truyền thông nội bộ các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ về kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, ngày thành lập, truyền thống của ngành dệt may, của doanh nghiệp, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy là cơ quan thường trực tham mưu việc xây dựng Kế hoạch học tập; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong Đảng bộ Tập đoàn; tham mưu nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 vào tài liệu sinh hoạt chi bộ, đăng tải trên website: Vinatex.com.vn. Tổng hợp kết quả thực hiện vào báo cáo hằng năm, báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện Kết luận số 01- KL/TW theo hướng dẫn, yêu cầu của Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy Tập đoàn.

2. Các ban, đơn vị của Đảng ủy Tập đoàn theo chức năng nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

3. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc:

- Tiếp tục chỉ đạo, phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội: phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc tổ chức, triển khai Kế hoạch gắn với triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện gắn với công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo ĐUK (để b/c),
 - Thường trực Đảng ủy Tập đoàn (để chỉ đạo),
 - Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ TĐ
 - Các ban, đơn vị ĐUTĐ
 - Các chi, đảng bộ
 - Lưu: VT, BTG.
- (để thực hiện),

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Cao Hữu Hiếu